

## การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจสำคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยภาคกลาง ซึ่งได้จัดให้มีกิจกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยโดยดำเนินการติดต่อกันมาจนกลายเป็นวัฒนธรรมของการอยู่ร่วมกันภายในมหาวิทยาลัย มีทุกคณะวิชาร่วมเป็นคณะกรรมการการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับสถาบันเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการทั้งมหาวิทยาลัยและมีกลไกสำคัญ คือ ความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายที่ร่วมแรงร่วมใจในการจัดกิจกรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตามแนวทางที่กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการที่กำหนดโดยกฎกระทรวงว่าด้วยมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

### 1. มีระบบและกลไกการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและดำเนินการตามระบบที่กำหนด

มหาวิทยาลัยภาคกลางโดยร่วมฝ่ายกิจการนักศึกษา ดำเนินการ

1) ระบบและกลไกการดำเนินงานด้านการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย

2) มีการทำงานในรูปของคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาและมีคณะกรรมการจากคณะฯเข้าร่วม เพื่อกำหนดนโยบายและแผนงานด้านการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกำหนดผู้รับผิดชอบโดยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3) มีการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมจัดทำแผนงบประมาณโครงการเพื่อรองรับการดำเนินงานตามแผนงานทั้งในระดับคณะ

### 2. มีการบูรณาการงานด้านทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

มหาวิทยาลัยภาคกลาง มีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรมโดยการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี มีการกำหนดตัวชี้วัดเป้าหมายงบประมาณและผู้รับผิดชอบไว้ในแผนด้านทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ทั้งนี้คณะกรรมการดำเนินงานมีการดำเนินงานโดยให้อาจารย์และนักศึกษาของคณะมีส่วนร่วมโดยมีการประชุมอาจารย์และนักศึกษา เพื่อมีการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนและนำผลการดำเนินงานไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

### 3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน

มหาวิทยาลัยภาคกลาง มีการเผยแพร่กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย เพื่อประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมและมีการเผยแพร่ข้อมูล ทาง Facebook เป็นต้น

4. มีการประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

มหาวิทยาลัยภาคกลาง ได้ทำการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านการทำนุบำรุง ซึ่งกำหนดตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จของแผน และสามารถดำเนินการได้อย่างครบถ้วน

5. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

มหาวิทยาลัยภาคกลาง ได้นำผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ของแผนด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไปปรับปรุงการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาโดยสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น วิชาพุทธศาสตร์เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ วิชาอารยธรรม วัฒนธรรมและดนตรีไทย และนำผลการประเมินไปพัฒนาการจัดกิจกรรมหรือโครงการให้ดีขึ้นต่อไป

6. มีการกำกับติดตามการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน

มหาวิทยาลัยภาคกลาง กำหนดให้มีการกำกับติดตามให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน ในทุกปีการศึกษา มหาวิทยาลัยภาคกลาง ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับคณะ สาขาวิชา หลายโครงการ เช่น โครงการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา ซึ่งในโครงการดังกล่าวมีการบูรณาการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น วิชาพุทธศาสตร์ เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ วิชาอารยธรรม วัฒนธรรมและดนตรีไทย นอกจากนั้น ยังมีการเผยแพร่กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเผยแพร่สู่สาธารณชนด้วยการจัดบอร์ด เช่น เผยแพร่ข่าวสารในทุกปีการศึกษา รวมถึงได้มอบหมายให้คณาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัด นครสวรรค์ การทำบุญบาตรเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา อาทิ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันสำคัญต่างๆ อาทิ วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี การแห่เทียนจำนำพรรษา ร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์และชุมชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ของไทยในด้านพุทธศาสนา